
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ  
สมัยสามัญที ่3 คร้ังที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4  
วันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๖4  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลนามะเขือ 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
ผู้มาประชุม  
  1.  นายชัยณรงค์  อุทุมทอง   ประธานสภาเทศบาล 
  2.  นายวิทยา  อารีเอื้อ    รองประธานสภาเทศบาล 
  3.  นายยนตะจิต  ทาบรรหาร   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  4.  ร.ต. เรืองรอง  คะกิจ    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  5.  นายเจียมศักดิ์  เทวิญญา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  6.  นายสุพรรณ  สุมาชัย    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  7.  นายสหัสดี  ผลเอ่ียม    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

8.  นายพรอำนวย  ไกยะแสง     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
9.  นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
10.  นางสาวนิตยา  ตาวะสี   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2    
11.  นายลพิน  การรักษ์    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
12.  นายนพพล  บุญชูใสย   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 /เลขานุการสภา 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ไม่มี 
   
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
  1. นายประมวล  ศรีดาแก้ว   นายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือ 
  2. นายนิรมิตร  รักษาชาติ   รองนายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือ 

3. นายพิมพ์  นันประดิษฐ์   รองนายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือ 
4. นายสัมฤทธิ์  นะสาโร    เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือ 
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เริ่มการประชุมเวลา  10.00 น. 
 

นายชัยณรงค์  อุทุมทอง เรียนนายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือ คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือและ 
ประธานสภาฯ ปลัดเทศบาลตำบลนามะเขือที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญที่ 3 

ครั้งที ่1 ประจำปี 2564  เข้าระเบียบวาระท่ี  1 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1  

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 เมื่อวันที่  22 กันยายน  2564 
ที่ประชุม   มีมตเิป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  3   กระทู้ถาม 

- ไม่มีผู้ใดยื่นกระทู้ถาม - 
 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จแล้ว 
     -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องที่เสนอใหม่ 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง             เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561 – 2565 
ประธานสภาฯ     ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป                          
นายประมวล  ศรีดาแก้ว            ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561 – 2565  
นายกเทศมนตรี                     โดยมีรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  

2563 – 30 กันยายน 2564 ดังนี้ 
ประเภทรายรับ    ประมาณการ  รายรับจริง 

รายรับ (บาท)     (บาท) 
    รายได้จัดเก็บเอง     

- หมวดภาษีอากร     270,000     35,032.80 
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 171,500   181,634.10 
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      80,000     71,736.36 
- หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการ  315,000   375,684.00 
  พาณิชย์ 
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     150,000     28,594.00 
- หมวดรายได้จากทุน          -    - 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่ อปท. 
- หมวดภาษีจัดสรร         18,480,000        21,308,871.50 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่ อปท. 
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         28,733,500        25,739,583.64 
                  รวมรายรับ               48,000,000             47,741,136.40 
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ประเภทรายจ่าย    ประมาณการ  รายจ่ายจริง 
รายจ่าย (บาท)     (บาท) 

งบกลาง     12,677,160      12,220,351.11 
งบบุคลากร    19,147,020        17,618,414.00 
งบดำเนินงาน      9,631,320          9,305,291.00 
งบลงทุน      4,206,500          3,935,900.00 
งบเงินอุดหนุน      2,533,000          2,285,864.39 
งบรายจ่ายอื่น             5,000                    - 
  รวมรายจ่าย  48,200,000      45,365,820.50 
รายรับ - รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย        2,375,315.90 

 

     การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เทศบาลตำบล 
นามะเขือ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) 
ตามกระบวนการทีบ่ัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยโดยผ่านการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความ 
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ 
ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป เทศบาลตำบลนามะเขือ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี มี 6  
ยุทธศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว  
 การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณโดยมีการ 
ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 42 โครงการ จำนวนเงิน 15,952,677.50 บาท มี 
การเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 35 โครงการ จำนวนเงิน 14,749,677.50 บาท  
รายละเอียดของโครงการ ขอให้สมาชิกได้พิจารณาตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว 

นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายข้อซักถาม 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม                       ไม่มี 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  เรื่องเพ่ือพิจารณาต่อไป คือการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ   ตำบลนามะเขือ ขอเชิญสมาชิกได้เสนอผู้ที่เหมาะสมคนที่ 1 พร้อมผู้รับรอง 2 คน ขอเชิญ 

ครบั 
นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา  ขอเสนอชื่อ นายพรอำนวย  ไกยะแสง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 2 เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 1 
นางสาวนิตยา  ตาวะสี  ขอรับรอง นายพรอำนวย  ไกยะแสง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 2 เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 1 
นายสหัสดี  ผลเอี่ยม  ขอรับรอง นายพรอำนวย  ไกยะแสง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 2 เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 1 
นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  ขอเชิญสมาชิกเสนอผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ   ตำบลนามะเขือ คนที่ 1 เพ่ิมเติม 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  หากไม่มี ขอมติจากท่ีประชุมเลือก นายพรอำนวย  ไกยะแสง เป็นคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภาฯ   รายงานการประชุม คนที่ 1  
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ที่ประชุม   มีมตเิป็นเอกฉันท์ เลือก นายพรอำนวย ไกยะแสง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ  

เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   สภาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที ่2 พร้อมผู้รับรอง 2 คน ขอเชิญครับ   
ร้อยตรีเรืองรอง  คะกิจ  ขอเสนอชื่อ นายลพิน  การรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 2 เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 2 
นายพรอำนวย  ไกยะแสง  ขอรับรอง นายลพิน  การรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 2 เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 2 
นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา  ขอรับรอง นายลพิน  การรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 2 เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 2 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  ขอเชิญสมาชิกเสนอผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ   ตำบลนามะเขือ คนที่ 2 เพ่ิมเติม 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  หากไม่มี ขอมติจากท่ีประชุมเลือก นายลพิน  การรักษ์ เป็นคณะกรรมการตรวจ      
ประธานสภาฯ   รายงานการประชุม คนที่ 2  
ที่ประชุม   มีมตเิป็นเอกฉันท์ เลือก นายลพิน  การรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต  

2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 
นายชัยณรงค ์ อุทุมทอง  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   สภาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 3 พร้อมผู้รับรอง 2 คน ขอเชิญครับ   
นายพรอำนวย  ไกยะแสง  ขอเสนอชื่อ นางสาวนิตยา  ตาวะสี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 2 เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 3 
นายสุพรรณ  สุมาชัย  ขอรับรอง นางสาวนิตยา  ตาวะสี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 2 เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 3 
นายลพิน  การรักษ์  ขอรับรอง นางสาวนิตยา  ตาวะสี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 2 เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 3 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  ขอเชิญสมาชิกเสนอผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ   ตำบลนามะเขือ คนที่ 3 เพ่ิมเติม 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  หากไม่มี ขอมติจากท่ีประชุมเลือก นางสาวนิตยา  ตาวะสี เป็นคณะกรรมการตรวจ  
ประธานสภาฯ   รายงานการประชุม คนที่ 3  
ที่ประชุม   มีมตเิป็นเอกฉันท์ เลือก นางสาวนิตยา  ตาวะสี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต  

2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที ่3 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  สรุปแล้ว คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ ประกอบด้วย  
ประธานสภาฯ    1. นายพรอำนวย  ไกยะแสง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 2 
     2. นายลพิน การรักษ์    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 2 
     3. นางสาวนิตยา  ตาวะสี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 2 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง อ่ืนๆ 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเรื่องอ่ืนๆ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
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ร้อยตรีเรืองรอง  คะกิจ  ขอขอบคุณทีมงานช่างไฟฟ้าที่ปฏิบัติงานได้เต็มที่ ขอสอบถามเรื่องอ่ืนๆ ดังนี้ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  1. อาคารที่สนามกฬีาหนองกกเชือกที่ชำรุดจะดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงหรือจะย้าย 

    ออกไปที่อ่ืน 
2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน หมู่ 3 หมู่ 8 และหมู่ 11 ชำรุดนานแล้ว จำนวน  
    2 จุด คือ บริเวณหน้าบ้าน นายจันศรี  การประเสริฐ - สี่แยก บ้านนายเดชา 
3. โครงเหล็กระบบประปา หมู่ 3 ขึ้นสนิม และถังน้ำไม่เพียงพอ ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก  
    สายไฟฟ้าก็ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีหญ้าขึ้นรกรุงรัง ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซมให้ด้วย 
4. ขอให้ตัดหญ้าที่สนามกีฬาหนองกกเชือกบ้านโนนศรทอง หรือทุกที่ที่เป็นที่สาธารณะ 
5. ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 จะมีการฉีดวัคซีนเข็ม 2 ของประชาชน หมู่ 3 หมู่ 8 และ 
    หมู่ 11 ไม่ทราบว่ามีน้ำดื่มเพ่ือบริการประชาชนหรือไม่ 

     สำหรับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 นั้น ขอให้คณะ 
บริหารได้บริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม  
กระผมจะทำหน้าที่นำความเดือดร้อนของประชาชนมาแจ้งให้คณะบริหารได้รับทราบและ 
จะติดตามตรวจสอบการบริหารงานของคณะบริหารเพ่ือความผาสุกของประชาชนตำบล 
นามะเขือทั้ง 12 หมู่บ้าน        

นายเจียมศักดิ์  เทวิญญา  ขอแจ้งความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  1. ขอแจ้งตัดต้นไมท้ี่พาดสายไฟฟ้าหน้าบ้านประชาชนหมู่ 8 สายหน้าวัดบูรพาภิรมย์ 
    2. ขอทราบความคืบหน้าในการตัดต้นมะขามที่บริเวณบ้านพักครู และอยากให้คณะบริหาร 

    ได้ตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ของใครรับผิดชอบจะได้ประสานงานไดถู้กต้อง 
3. สายไฟฟ้าที่ระบบประปาคุ้มหนองบัวลอย หมู่ 12 สายไฟอยู่พ้ืนดินให้ตรวจสอบและ 
    แก้ไขให้ด้วยเป็นอันตราย 
4. การแก้ไขปัญหาระบบประปาต้องรื้อระบบประปาใหม่เพ่ือไม่ให้ประชาชนได้ขโมยใช้น้ำ 
    เพราะเท่าที่ทราบตอนนี้มีเป็นครึ่งต่อครึ่ง 

นายลพิน  การรักษ์  ขอสอบถามว่าหลังจากปิดศูนย์พักคอยที่วัดลานตมแล้ว สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
สมาชิกสภาฯ เขต 2  2019 (โควิด – 19) ในพ้ืนที่ตำบลนามะเขือเป็นอย่างไร มีผู้ติดเชื้อกี่ราย มีผู้กักตัวกี่ราย 

และค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคใช้จ่ายไปเท่าไหร่ 
นายสุพรรณ  สุมาชัย  ขอเพ่ิมเติมว่า กระผมได้สำรวจสายไฟฟ้าระบบประปาคุม้หนองบัวลอย หมู่ 12 มีสายไฟฟ้า 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  พาดไปตามพ้ืนถนนคอนกรีต ขอฝากให้คณะบริหารได้ตรวจสอบและปรับปรุงใหม่ด้วยเพราะ 

อาจเป็นอันตรายกับประชาชน 
นายยนตะจิต  ทาบรรหาร  ขอสอบถามเรื่องอ่ืนๆ ดังนี้  
สมาชิกสภาฯ เขต 2  1. เรื่องการเก็บขยะอาทิตย์ละ 1 ครั้ง คิดว่ามันน้อยเกินไป ควรจะเพ่ิมวันเก็บขยะอีก 
    2. ขอเพ่ิมป้ายบอกทาง เช่น สามแยกทางไปสร้างแก้วและตามทางแยกอ่ืนๆ 
    3. เรื่องเทศบัญญัติขุดดินถมดินนั้น อยากจะเพ่ิมข้อบังคับใช้การฉีดยาคุมหญ้าเพราะเป็น 

    อันตราย ควรจะมกีฎหมายบังคับใช้ด้วย 
ร้อยตรีเรืองรอง  คะกิจ  ขอเพ่ิมเติมเรื่องอ่ืนๆ ดังนี้ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1      เรื่องเทศบัญญัติของเทศบาล ควรจะเพ่ิมข้อบังคับเรื่องอ่ืนๆ เช่น การปลูกต้นไม้ข้างทาง 

สาธารณะ การทำท่อประปาของเทศบาลชำรุด เทศบาลจะหาแนวทางอย่างไรให้ 
ประชาชนเข้าใจและปฏิบัติตาม 
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นายวิทยา  อารีเอื้อ  ขอเสนอเรื่องอ่ืนๆ ดังนี้ 
รองประธานสภาฯ  1. ขอขอบคุณสำหรับแผนการซ่อมแซมไฟฟ้าอยากให้เพ่ิมคำว่าสำรวจและซ่อมแซม และ 

    อยากทราบแผนการแก้ไขระบบประปาด้วย 
2. ขอขอบคณุคณะเทศบาลตำบลนามะเขือที่ได้ออกไปตัดหญ้าถนนสายโพนสวาง –  
    คำนำ้แซบ และอยากขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าถนนสายโพนสวาง - โพนคำ ด้วย 
3. เรื่อง การขอขยายเขตไฟฟ้าของนายแว่น โรงสีที่อยู่บ้านโพนสวาง ว่ามีความเดือดร้อน 
    เนื่องจากมิเตอร์ไฟฟ้าอยู่ไกล สายไฟฟ้าพาดข้ามหลังคาเพ่ือนบ้านกว่าจะถึงโรงสี และ 
    ไฟฟ้าดับบ่อยขณะสีข้าว ได้ติดต่อการไฟฟ้าภูมิภาคสมเด็จแล้วแนะนำให้ไปเทศบาล และ 
    ได้รับคำตอบจากเทศบาลว่าภายในเดือนตุลาคมจะได้แน่นอน ขอให้ติดตามเรื่องนี้ให้ด้วย 
4. การสรุปผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในแต่ละวันหรือแต่ละเดือนให้หาช่องทางให้ 
    ประชาชนได้ทำรับทราบด้วยว่าเทศบาลได้ทำอะไรบ้าง จะแจ้งผ่านเว็บไซต์หรือเฟสบุ๊คก็ 
    ได ้

นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  ขอเชิญสมาชิกอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงเรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ 
นายประมวล  ศรีดาแก้ว   สำหรับเรื่องสมาชิกได้นำเสนอมาทั้ง เรื่องไฟฟ้า ประปา ถนน อาคารทีส่นามกีฬาหนอง 
นายกเทศมนตรี   กกเชือก ถนนชำรุดที่สายกลางบ้านโป่งเชือก รับทราบพร้อมจะนำไปปรับปรุงแก้ไขและ 

ซ่อมแซม ขอเชิญ นายนิรมิตร  รักษาชาติ ได้ชี้แจงเรื่องอ่ืนๆ 
นายนิรมิตร  รักษาชาติ  ขอชี้แจงเรื่องอ่ืนๆ ดังนี้ 
รองนายกเทศมนตรี  1. ในการซ่อมแซมประปานั้น ไม่แน่นอนถ้าชาวบ้านแจ้งเข้ามาก็ต้องออกไปซ่อมแซมให้เร็ว 

    ทีสุ่ด ขอบคณุ นายสหัสดี  ผลเอี่ยม ที่ได้แจ้งซ่อมแซมหมู่ 2 สำหรับการไปจดมิเตอร์นั้น  
    กระผมไม่เชื่อใจพนักงานจดมิเตอร์จะได้ไปสุ่มตรวจ เนื่องจาก มีพนักงานทีล่าออกไป 
    แล้วได้ทำเรื่องไม่ได้ดีไว้ แต่ตอนนี้พนักงานที่ไปเกบ็น้ำประปาใหม่ทำได้ดีขึ้นมาก ส่วนการ 
    ทำความสะอาดบริเวณระบบประปาแต่ละแห่งได้ให้ฝ่ายป้องกันจัดทำแผนแล้ว ซึ่งขณะนี้ 
    ได้ดำเนินการแล้วที่หมู่ 5 บ้านโพนคำพุทธคีรีในการเก็บสายไฟฟ้า ขอขอบคุณ  
    นายสุพรรณ  สุมาชัย และ นายเจียมศักดิ์  เทวิญญา ที่ได้เป็นห่วงเรื่องระบบประปา 
    คุ้มหนองบัวลอย หมู่ 12 กระผมได้ไปตรวจดูทุกวัน พอได้รับแจ้ง นายกเทศมนตรีพร้อม 
    ด้วยรองนายกเทศมนตรีได้ไปตรวจสอบดูแล้ว 
2. เรื่องการซ่อมแซมถนนลูกรังนั้น ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา ระหว่างวันที่ 30 กนัยายน –  
    30 พฤศจิกายน 2564 ระยะเวลา 60 วัน ในช่วงต้นเดือนตุลาคมนั้นไม่สามารถลงงาน 
    ได ้เนื่องจากฝนตกหนัก แต่จะทำให้แล้วเสร็จก่อนเก็บเกี่ยวข้าว เทศบาลได้เสนอโครงการ 
    ประสานแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 46 โครงการ เป็น 
    โครงการจัดทำถนนที่เชื่อมระหว่างตำบล เช่น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลงลูกรัง ขยาย 
    เขตไฟฟ้า ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะพิจารณาดำเนินการตามโครงการเฉพาะที่ 
    เชื่อมระหว่างตำบล 
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3. ขอฝากประชาสัมพันธ์ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนามะเขือ - คำเชียงวัน ที่ดำเนินการ 
    ก่อสร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์นั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ทางช่างของ 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์อาจเกิดความผิดพลาดถนนแต่ละข้างไม่เท่ากันข้าง 
    หนึ่งกว้าง 3 เมตร อีกข้างหนึ่งกว้าง 2 เมตร ถ้าหากเทศบาลดำเนินการซ่อมแซมหรือ 
    ก่อสร้างถนนสายไหนขอให้สมาชิกสภาเทศบาลในพ้ืนที่ได้กำกบัดูแลการก่อสร้างด้วย 

นายพิมพ์  นันประดิษฐ์  ขอชี้แจงเรื่องอ่ืนๆ ดังนี้ 
รองนายกเทศมนตรี  1. การดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 

    งบประมาณ 2564 จะดำเนินการใหแ้ล้วเสร็จทุกโครงการ 
2. เทศบาลจะดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหายให้แล้วเสร็จก่อนเก็บเกี่ยวข้าว 
3. เรื่องการซ่อมแซมประปาหมู่ 3 ได้ปรึกษาหารือกันแล้ว กำลังรองบประมาณ 
4. การจัดการระบบไฟฟ้าประปาคุ้มหนองบัวลอยจะได้แจ้งกองช่างให้ไปซ่อมแซม และ 
    จะแจ้งฝ่ายป้องกันให้ล้างทำความสะอาดถังพักน้ำที่มีตะกอนและตะไคร้น้ำขึ้น 
5. เรื่องการเพิ่มเติมถังขยะ ในปีงบประมาณนี้มงีบประมาณ 60,000 บาท เพ่ือจัดซื้อ 
    เพ่ิมเติม และจะเพ่ิมรอบในการจัดเก็บขยะให้มากขึ้น 
6. เรื่องการตัดต้นมะขามท่ีบ้านโป่งเชือก ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าเจ้าของเป็นใคร จะได้ติดต่อ 
    ประสานงานกับการไฟฟ้าให้มาตัดออกต่อไป 
7. เรื่องการเชื่อมไฟฟ้าไปโรงสีนายแว่น ที่บ้านโพนสวางจะติดตามกับกองช่างและจะแจ้ง 
    สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบอีกครั้ง 
8. เรื่องการจัดทำเทศบัญญัติเพ่ิมเติม เช่น เรื่องประปา ไฟฟ้า การปลูกต้นไม้ การขุดดิน  
    ถม ดินคณะบริหารกำลังศึกษาระเบียบว่าถ้ามีเทศบัญญัติขึ้นมาต้องมีการประชาคม 
    หรือไม ่เพ่ือจะได้ครอบคลุมทุกอย่าง 
9. เรื่องน้ำบริการประชาชนในการฉีดวัคซีนที่หมู่ 3 หมู่ 8 และ หมู่ 11 ได้จัดสรรให้ 
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนามะเขือแล้ว 
10. ในการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเทศบาลได้แจ้งให้ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ได้ 
      ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค  
      ไลน์ ของเทศบาลแล้ว 
11. ขอประชาสัมพันธ์ร่วมงานบุญกฐินในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 ที่วัดสว่างอัมพวัน 
      บ้านนามะเขือ และวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ที่วัดป่าบ้านนามะเขือ 

นายประมวล  ศรีดาแก้ว        ขอชี้แจงเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมดังนี้  
นายกเทศมนตรี                     1. งบประมาณในการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) มีผู้ติดเชื้อ จำนวน  

    28 ราย ใช้งบประมาณของหลักประกันสุขภาพตำบลนามะเขือ จำนวน 136,126 บาท  
    งบสำรองจ่าย 78,100 บาท  ค่าไฟฟ้า 1,698.22 บาท ค่าอาหาร 1,200 บาท ณ  
    ปัจจุบันไม่มีผู้กักตัวและไม่มีผู้ติดเชื้อ  
2. ศาลาที่หนองกกเชือกนั้นได้แจ้งกองช่างออกไปซ่อมแซมแล้ว 
3. การตัดหญ้าในที่สาธารณะได้เริ่มดำเนินการในช่วงหมดฤดูฝน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการที่ถนน 
    โพนสวาง – คำนำ้แซบ และจะดำเนินการในทุกท่ีเพ่ือสนองนโยบายของผู้ว่าราชการ 
    จังหวัดกาฬสินธุ์  
4. การแก้ไขปัญหาที่ทิ้งขยะข้างทางหลวงชนบทนั้น จะได้แจ้งให้ นายพิมพ์  นันประดิษฐ์ 
    ได้ไปเจรจากับเจ้าของที่เพ่ือจัดการเผาขยะให้เรียบร้อย 
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5. สำหรับทุกเรื่องท่ีสมาชิกสภาเทศบาลได้นำเสนอเข้ามาจะแก้ไขปัญหาให้ทุกเรื่องอาจช้า 
    บ้างเพ่ือที่จะได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  ขอเชิญสมาชิกอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ 
นายสหัสดี  ผลเอี่ยม  ขอสอบถามว่าการซ่อมแซมถนนทางเชื่อมตำบลนั้นหมายความว่าอย่างไร     
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  การซ่อมแซมทางเชื่อมระหว่างตำบลจะเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประธานสภาฯ   ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบดูที่เทศบัญญัติหากมีงบประมาณเข้ามาก็สามารถทำได้เลย  
นายพรอำนวย  ไกยะแสง  ขอเพ่ิมเติมการควบคุมการฉีดยาฆ่าหญ้านั้น ชาวบ้านใกล้เคียงกับคนที่ฉีดก็ได้ทะเลาะกัน  
สมาชิกสภาฯ เขต 2  ดีใจที่คณะบริหารให้ความสำคัญ อยากให้แก้ไขปัญหาอย่างเป็นทางการและขอบคุณ 

คณะบริหารที่แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –  
19) ได้เป็นอย่างดี 

นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  ขอเชิญสมาชิกอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  หากไม่มี กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ    
 
ปิดการประชุมเวลา 12.20  น. 
 
 

(ลงชื่อ)         จิรัชยาวฒัน์  ทวาศรี       ผูจ้ดและพิมพ์รายงานการประชุม 
(นางสาวจิรัชยาวัฒน์  ทวาศรี) 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

 
(ลงชื่อ)          นพพล  บุญชูใสย        ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

(นายนพพล  บุญชูใสย) 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 /เลขานุการสภาเทศบาล 
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- รายงานการประชุมสภาเทศบาล               -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุม 
ได้มีการรับรองในการประชุมสภาเทศบาล                 สภาเทศบาลตำบลนามะเขือแล้ว  เห็นว่าถูกต้องทุกประการ 
สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที ่1 
ประจำปี  2564       

 ลงชื่อ       ลพิน  การรักษ์  ประธานคณะกรรมการ 
                  (นายลพิน  การรักษ์) 
 
ลงชื่อ   ชัยณรงค์  อุทุมทอง    ประธานสภาฯ 
         (นายชัยณรงค์  อุทุมทอง)   ลงชื่อ    พรอำนวย  ไกยะแสง    กรรมการ 
               (นายพรอำนวย  ไกยะแสง) 
 

ลงชื่อ         นิตยา  ตาวะสี      กรรมการ 
                 (นางสาวนิตยา  ตาวะสี) 
 

 ลงชื่อ         นพพล  บุญชูใสย       เลขานุการสภาฯ          
      (นายนพพล  บุญชูใสย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


